



Số 18 | Tháng 05, 2024

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

VPBank trân trọng gửi tới Quý Nhà đầu tư Bản tin IR số 18, tháng 05.2024 cập nhật tình hình hoạt động của ngân hàng.

CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Đại hội đồng cổ đông VPBank 2024: Đặt mục tiêu lãi 23 nghìn tỷ đồng trong năm 2024



Ngày 29/4, VPBank tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Trong khuôn khổ đại hội, Ban lãnh đạo chia sẻ, năm 2023 là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Trong bối cảnh đó, hoạt động kinh doanh của VPBank cũng không tránh khỏi những tác động tiêu cực. Thấu hiểu những khó khăn trong ngắn hạn và xác định một tầm nhìn dài hạn, VPBank đã chủ động kiện toàn hệ thống nền tảng trong đó chú trọng đến: công tác quản trị rủi ro, tập trung cho nền tảng công nghệ, quản trị nguồn nhân lực, triển khai mô hình tập đoàn... để tạo sức bật cho tăng trưởng trong các năm tiếp theo.

Trong bối cảnh vĩ mô được kỳ vọng có nhiều gam màu sáng hơn cùng những nền tảng về vốn, hệ sinh thái, cũng như quy mô khách hàng được bồi đắp và củng cố trong năm 2023, VPBank đã thực hiện phân tích và đánh giá các kịch bản tăng trưởng, đồng thời xác định các trọng tâm trong hoạt động trong năm tới. Năm 2024, VPBank đặt mục cho ngân hàng hợp nhất, theo đó tổng tài sản đạt 974.270 tỷ đồng, tăng khoảng 19%; tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá đạt 598.684 tỷ đồng, tăng 22%; lợi nhuận trước thuế 23.165 tỷ đồng, tăng 114% so với năm 2023. Trong đó, ngân hàng mẹ dự kiến đóng góp hơn 20.000 tỷ đồng, công ty chứng khoán VPBankS và công ty bảo hiểm OPES mang về hơn 2.000 tỷ đồng vào tổng lợi nhuận. Công ty tài chính tiêu dùng FE Credit cũng được kỳ vọng có sự tăng trưởng trở lại, với mức lợi nhuận trước thuế là 1.200 tỷ đồng trong năm 2024.

VPBank năm thứ 2 liên tiếp chia cổ tức 10% tiền mặt

Ngày 13/05/2024, Hội đồng Quản trị VPBank đã công bố kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng là 23/05/2024 và thời gian dự kiến thực hiện chi trả cổ tức là ngày 31/05/2024.

Như chia sẻ của chủ tịch VPBank trong Đại hội đồng cổ đông hồi đầu năm, ngân hàng có chính sách trả cổ tức cho cổ đông đều đặn hàng năm. Theo đó, trong 5 năm tiếp theo kể từ năm 2023, VPBank dự kiến sẽ chia cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế của ngân hàng, trong khi vẫn bảo toàn nguồn vốn dành cho hoạt động kinh doanh và tăng trưởng trong kế hoạch. Các đợt chia cổ tức bằng tiền trong các năm tới sẽ được ngân hàng thực hiện sớm từ nửa đầu năm, đáp ứng mong mỏi của cổ đông với kế hoạch phân phối lợi nhuận của ngân hàng.

Moody's giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của VPBank ở mức Ba3 với triển vọng Ổn định

Quyết định của Moody's dựa trên nền tảng vốn vững mạnh cùng năng lực huy động và an toàn thanh khoản của ngân hàng, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, cùng những biến động khó lường trong tương lai.

Nền tảng vốn của VPBank, theo Moody's, đã cải thiện đáng kể sau khi hoàn tất thương vụ bán 15% cổ phần cho Ngân hàng SMBC (Nhật Bản) trong năm ngoái, với vốn chủ sở hữu tăng lên gần 140 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 2 toàn hệ thống tại cuối năm 2023. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của VPBank, theo phương pháp luận của Moody's, tăng lên 15,5% – cao nhất trong danh sách các ngân hàng được Moody's xếp hạng tại Việt Nam.

VPBank nhận 'mưa' giải thưởng từ Mastercard và Visa

VPBank là một trong số ít ngân hàng “bội thu”, trở thành Quán quân với 10 giải thưởng danh giá từ Mastercard và Visa. Các giải thưởng này cũng là minh chứng cho sự đánh giá cao từ các tổ chức quốc tế về uy tín và chất lượng của VPBank. Để củng cố “ngôi vương” về số lượng cũng như doanh số chi tiêu thẻ tín dụng, VPBank đã luôn lấy khách hàng làm trọng tâm, nỗ lực cải tiến, đa dạng hóa giải pháp thanh toán, tích hợp công nghệ, tối ưu bảo mật cũng như tăng cường ưu đãi gia tăng giá trị tài chính cho khách hàng.

Bên cạnh đó, VPBank vừa ra mắt dòng thẻ VPBank Flex, tích hợp thẻ ghi nợ (debit card) và thẻ tín dụng (credit card) trên một thẻ vật lý duy nhất, qua đó cung cấp các ưu đãi hấp dẫn cũng như tích hợp nhiều tiện ích thông minh như quản lý chi tiêu, thanh toán không tiếp xúc, và bảo mật cao. Sản phẩm này được đánh giá là một bước tiến mới trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng và mở rộng dịch vụ của VPBank trên thị trường.



THÔNG TIN TÀI CHÍNH

Ngành ngân hàng

Ba tháng đầu năm 2024, trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm, đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tăng trưởng GDP của Việt Nam có sự cải thiện đạt 5.7% so với cùng kỳ tuy nhiên vẫn thấp hơn với thời kỳ trước dịch Covid. Nền kinh tế đã có sự phục hồi nhẹ trong quý 1 với động lực chính từ du lịch, sản xuất và đầu tư công. Tuy nhiên, thị trường bất động sản và trái phiếu vẫn còn nhiều khó khăn và cần thêm thời gian để hồi phục.

Với ngành ngân hàng, tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 0.26% thấp hơn mức tăng 2,56% của Quý 1/2023, nguyên nhân chính đến từ nhu cầu, khả năng hấp thụ vốn còn yếu. Ngoài ra, nợ xấu toàn hệ thống có xu hướng tăng mặc dù lãi suất cho vay giảm.

VPBank

Tăng trưởng quy mô, đảm bảo an toàn thanh khoản

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam đối diện với nhiều khó khăn và thách thức chuyển tiếp từ năm 2023, VPBank vẫn duy trì được chiến lược tăng trưởng quy mô bền vững, đảm bảo an toàn thanh khoản và bám sát mục tiêu lợi nhuận quý theo kế hoạch đặt ra từ đầu năm.

Kết thúc quý 1, tín dụng hợp nhất của VPBank tăng 2,1% so với đầu năm – cao hơn mức trung bình ngành 1,3%, và tăng gần 22% so với cùng kỳ, đạt gần 613 nghìn tỷ đồng. Trong đó, phân khúc SME ghi dấu ấn với mức tăng gần 14%, nhờ đẩy mạnh chiến lược thu hút khách hàng mới và số hóa quy trình cho vay nâng cao trải nghiệm cho khách hàng. Phân khúc Khách hàng cá nhân (KHCCN), tiếp tục phát huy thế mạnh truyền thống với dư nợ cho vay đạt trên 240 nghìn tỷ đồng, với dấu ấn từ các sản phẩm cho vay kinh doanh và thẻ tín dụng, tăng lần lượt 3,4% và 4% so với đầu năm. Đáng chú ý, phân khúc cho vay mua nhà phổ ghi nhận tăng trưởng 5%, chiếm tỷ trọng 51% trên tổng quy mô cho vay mua nhà, phát đi tín hiệu ảm đạm của thị trường bất động sản.

Cùng với tăng trưởng quy mô tín dụng, huy động từ khách hàng và giấy tờ có giá của ngân hàng hợp nhất tăng 2,4% so với cuối năm 2023 và tăng hơn 21% so với cùng kỳ, góp phần củng cố hiệu quả bảng cân đối. Nền tảng vốn vững

Tại FE Credit, tiếp nối hoạt động tái cấu trúc từ năm 2023, cánh tay tài chính tiêu dùng đẩy mạnh lợi thế từ chiến lược mô hình tập đoàn, tập trung quản trị danh mục, hướng tới tự động hóa nhằm giảm thiểu chi phí vận hành và tăng năng suất hoạt động. Kết quả là doanh số giải ngân của công ty liên tục được cải thiện, với quý đầu năm tăng 29% so với trung bình năm 2023. Và dưới sự hỗ trợ của đối tác chiến lược SMBC cùng sự hậu thuẫn của ngân hàng mẹ, FE Credit được kỳ vọng sẽ sớm tìm lại chu kỳ tăng trưởng vốn có, hướng tới mục tiêu tăng trưởng dương trong năm 2024 và tăng trưởng bền vững trong trung-dài hạn.

Đặt nền móng cho tăng trưởng bền vững

Trong nỗ lực số hóa hệ sinh thái nhằm trải đường cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tiếp theo, ngân hàng mẹ và các công ty con liên tục đầu tư, tăng cường chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở hạ tầng số để tối ưu chi phí hoạt động, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng tệp khách hàng.

Trong 3 tháng đầu năm 2024, số lượng tài khoản đăng ký lũy kế trên VPBank NEO đạt gần 9,4 triệu với hơn 124 triệu giao dịch thực hiện. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của ngân hàng mẹ đã giảm xuống 24,6% trong quý đầu năm 2024 (giảm đáng kể so với mức 26,1% của năm 2023).

chắc bồi đắp trong năm 2023 cùng thanh khoản dồi dào đã và đang góp phần tối ưu chi phí vốn (CoF) của VPBank qua từng quý. Tại thời điểm 31/3, chi phí vốn của ngân hàng hợp nhất giảm xuống dưới 5% so với trung bình trên 6% của quý 4 và cả năm 2023, định hình xu hướng giảm dần qua từng quý.

Đi qua ¼ chặng đường của năm 2024, VPBank ghi nhận LNTT hợp nhất đạt gần 4,2 nghìn tỷ đồng, tăng gần 66% so với quý liền trước và 64% so với cùng kỳ. Riêng tại ngân hàng mẹ, LNTT của quý 1 đạt hơn 4,9 nghìn tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với quý 4, 2023, với tổng thu nhập hoạt động tăng 15% và thu nhập lãi thuần tăng 25% so với cùng kỳ.

Tính gộp lợi nhuận ngân hàng mẹ với VPBankS và OPES, VPBank thu về gần 5.200 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 2 lần so với quý cuối năm 2023.

Còn tại VPBankS, công ty chứng khoán đã tích cực xây dựng nền tảng sản phẩm, dịch vụ chuyên biệt, “đo ni đóng giày” với từng khâu vị rủi ro của nhà đầu tư, hướng tới mục tiêu trở thành one-stop shop – điểm đến duy nhất của mọi nhà đầu tư tới năm 2026. Website NEO Invest phiên bản mới, theo đó, đã ra mắt gần đây, cung cấp cho nhà đầu tư chuyên nghiệp và nhà đầu tư chủ động một nền tảng giao dịch đơn giản và tiện lợi, mang tới các giá trị gia tăng trên hành trình đầu tư của khách hàng.

Trong khi đó, OPES đang từng bước xây dựng nền tảng và thương hiệu bảo hiểm số, tiến tới số hóa toàn bộ hành trình trải nghiệm của khách hàng, chính thức bước vào cuộc đua chuyển đổi số của ngành bảo hiểm nhằm tối ưu doanh thu và lợi nhuận, đồng thời theo kịp bước tiến của hệ sinh thái VPBank.

Các phân tích chi tiết về kết quả hoạt động của VPBank được cập nhật định kỳ trên website VPBank ([Chi tiết](#))

BÁO CÁO PHÂN TÍCH VỀ VPBANK

Mirae Asset – 10.05.2024

Giá mục tiêu: 23.800 VND

Upside: 28,6%

“VPBank là ngân hàng sẽ có mức chuyển biến tích cực nhất về mặt lợi nhuận trong năm 2024”.

Vietcap – 25.04.2024

Giá mục tiêu: 24.000 VND

Upside: 29,7%

“NII tăng mạnh và chi phí tín dụng giảm hỗ trợ lợi nhuận”.

HSC – 25.04.2024

Giá mục tiêu: 22.800 VND

Upside: 23,2%

“Tỷ lệ NIM sẽ hồi phục nhẹ trong năm 2024, nhờ chi phí huy động tiếp tục giảm và nhu cầu tín dụng tăng lên từ Q2/2024”.

*Lưu ý: Mức Upside so với thị giá cổ phiếu ngày 10/05/2024

VPBankS – 08.05.2024

Giá mục tiêu: 23.600 VND

Upside: 27,6%

“Năm 2024 kỳ vọng tăng trưởng LNTT vượt trội so với nền thấp của 2023, nền tảng vốn được hấp thụ”.

Yuanta – 25.04.2024

Giá mục tiêu: 23.400 VND

Upside: 26,5%

“FE Credit vẫn đang trong giai đoạn tái cơ cấu và chúng tôi kỳ vọng FE Credit sẽ hồi phục trong năm 2024 dưới sự hỗ trợ của đối tác chiến lược SMBC và nền kinh tế phục hồi trở lại”

J.P.Morgan – 24.04.2024

Giá mục tiêu: 21.000 VND

Upside: 13,5%

“Kiểm soát chi phí là điểm sáng với chi phí vốn giảm so với quý trước và đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái”.

Các báo cáo phân tích về VPBank được cập nhật định kỳ trên website VPBank ([Chi tiết](#))

Phòng Quan Hệ Nhà Đầu Tư VPBank

Địa chỉ: Tầng 15, toà nhà VPBank, 89 Láng Hạ, Hà Nội.

Email: ir@vpbank.com.vn

Website: <https://www.vpbank.com.vn/quan-he-nha-dau-tu>

Event: <https://irevents.vpbank.com.vn/>



VPBank

Bản tin dành cho Nhà đầu tư